

<b>MiC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :  <b>61055652</b>
Source :	<b>ผู้จัดการรายวัน</b>	
Date : <b>16 ก.พ. 2561</b>	Page : <b>4</b>	No :

# ร่างพ.ร.บ.อ้อยฯฉบับสนช.ป่วน ชาวไร่ล่า2หมื่นชื่อชงฉบับทำเอง

**ผู้จัดการรายวัน360** - ชาวไร่อ้อยออกโรงรวบรวมรายชื่อกว่า 2 หมื่นคนตามกติการัฐธรรมนูญเตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯ ฉบับชาวไร่จัดทำเองเสนอ "สนช." ควบคู่กับร่าง พ.ร.บ.อ้อยที่คณะทำงาน สนช.ร่างขึ้นที่ผ่านประชามติแล้วเมื่อ 8 ก.พ. และเตรียมเข้าสู่ "ครม." ซึ่งมีหลายประเด็นที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่โรงงานยื่นหนังสือค้านไปยัง สอน.แล้ว

นายราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกชาวไร่อ้อยทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นคนเพื่อให้ยื่นไปตามกติการัฐธรรมนูญที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายที่จัดทำโดยชาวไร่อ้อยเพื่อไปยื่นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ให้นำไปพิจารณาควบคู่กับร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายที่กร่างโดยคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 สนช.ที่ได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อทุกภาคส่วนเมื่อ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา

"ร่างที่คณะทำงานของ สนช.จัดทำขึ้น ชาวไร่อ้อยเห็นว่า มี 7-8 ประเด็นสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่เห็นด้วยซึ่งหลังจากที่กระทรวงนำมาเปิดประชาพิจารณ์แล้วจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนไปสู่สภา และ สนช.ตามลำดับ ดังนั้น ชาวไร่อ้อยจึงจะเสนอร่างของชาวไร่เองเข้าไปควบคู่เพื่อให้เกิดการแก้ไข" นายราธิปกล่าว

ทั้งนี้ ประเด็นที่ชาวไร่ส่วนใหญ่คัดค้านร่างที่คณะทำงาน สนช.จัดทำ อาทิ 1. ค่าจำกัดความของสถาบันชาวไร่อ้อยซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลที่ให้สิทธิพิเศษสหกรณ์ชาวไร่อ้อย และกลุ่มเกษตรกร มาอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยฯ ผ่านการ

กำหนดให้คณะกรรมการอ้อยในชุดต่างๆ มีตัวแทนจากสหกรณ์ชาวไร่อ้อย 2 คนและกลุ่มเกษตรกร 1 คน โดยชาวไร่ไม่ขัดข้องหากสถาบันฯ และกลุ่มเกษตรกรที่กำหนดขึ้นนี้จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสมาคมชาวไร่อ้อยคือสมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 600 รายต้องส่งอ้อยให้โรงงานไม่น้อยกว่า 55% ของกำลังที่โรงงานนั้นๆ ตาม พ.ร.บ.อ้อยฯ

2. มีการเสนอบทลงโทษใหม่มากขึ้นถึง 4 เท่าจาก พ.ร.บ.เดิมฯ ซึ่งเห็นว่าปัจจุบันบทลงโทษที่หนักพอสมควรอยู่แล้วและบางอย่างไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน เช่น กรณีรถบรรทุกอ้อยที่เป็นปัญหาทุกปีและเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจว่าเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่มีเวลาจำกัด 3. ผลพลอยได้กำหนดไม่ชัดเจนชาวไร่ไม่ใช่อยากได้หมดแต่สิ่งใดที่พอจะช่วยให้ราคาอ้อยเพิ่มขึ้นก็ควรกำหนดให้ชัดเจนลงในรายละเอียด 4. คณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีการเสนอให้ราชการเข้ามาร่วมซึ่งเห็นว่าอาจขัดหลักองค์การการค้าโลก (WTO) 5. มีการลดอำนาจคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ไปยังบอร์ดอ้อยอื่นๆ ซึ่งเห็นว่าเรื่องนโยบายควรนำมาสู่ กอน. ส่วนงานอื่นๆ ก็ควรจบที่บอร์ดซึ่งปัจจุบันก็มีหน้าที่ชัดเจนแล้ว ฯลฯ

แหล่งข่าวจากชาวไร่อ้อยกล่าวว่าร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯ ฉบับ สนช.ที่กำหนดให้สิทธิพิเศษสหกรณ์ชาวไร่อ้อย และกลุ่มเกษตรกรมากขึ้นที่ไม่ต้องมีคุณสมบัติว่าจะต้องมีสมาชิก 600 คนไม่ต้องส่งออกไม่น้อยกว่า 55% ซึ่งกลุ่มนี้ปัจจุบันมีการส่งออกเพียง 3 ล้านตันจากอ้อย 100 ล้านตัน

ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นลักษณะเข้าข่ายทำให้ชาวไร่อ้อยไร้เอกภาพมากขึ้นและเปิดช่องให้น่าคนที่ไม่ได้ทำไร่อ้อยอย่างแท้จริงแต่เล่นการเมืองท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น

"ชาวไร่อ้อยจะทักหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับคณะทำงาน สนช.ยกร่างขึ้นไปยังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) อย่างเป็นทางการภายในเร็วๆ นี้ด้วย" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวจากโรงงานน้ำตาลกล่าวว่า ฝ่ายโรงงานได้ส่งหนังสือไปยัง สอน.แล้วเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯฉบับ สนช. ที่มีหลายข้อที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะค่าว่า ผลพลอยได้ ที่ให้รวมกากอ้อยเพราะกากอ้อยรวมอยู่ในน้ำหนักอ้อยที่โรงงานซื้อแล้วถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงงานไม่เห็นด้วยที่กำหนดบทลงโทษทั้งฝ่ายชาวไร่อ้อยและโรงงาน เพิ่มสูงกว่า พ.ร.บ.ฉบับเดิม มากขึ้นหลายเท่า เป็นต้น.